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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ จํากดั(มหาชน) 

วนัที ่ 19  เมษายน  2562 

ณ ห้องประชุมช้ัน 9 อาคารทีพไีอ ทาวเวอร์ 

เลขที ่26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 
 

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทาํหน้าท่ีพิธีกรในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

(“พิธีกร”) ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีเวลา 16.30 นาฬิกา บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 18,622 ราย จาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 297 ราย 

จาํนวนหุ้น 40,045,049 หุ้น  และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนจาํนวน 1,558 ราย  จาํนวน

หุ้น 6,403,665,231  หุ้น รวมผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนจาํนวน  1,855  ราย นับจาํนวนหุ้นรวมกันทั้งส้ิน  

6,443,710,280  หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 76.701  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบ

เป็นองคป์ระชุม  
 

 พิธีกร กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯและ

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

 กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คือ 

1.  นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์           ประธานกรรมการ 

2.  ดร.ประมวล  เล่ียวไพรัตน์            รองประธานกรรมการ 

3.  นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์                รองประธานกรรมการ 

4.  นางสาวภทัรพรรณ  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการ 

5.  นายภากร  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

6.  นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์             รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7.  นางสาวมาลินี  เล่ียวไพรัตน์          กรรมการ 

8.  นายมนู  เลียวไพโรจน์             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 9. ดร.ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    

10. ดร.อภิชยั  จนัทรเสน               กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

11. นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ              กรรมการอิสระ 

12. นายวนัชยั  มโนสุทธิ              กรรมการอิสระ 
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กรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากมีเหตุจาํเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน 

ไดแ้ก่      

             1.  นายประหยดั  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการ 

 2.  นางณิธาวนั  เล่ียวไพรัตน์            กรรมการ 

 

  ผูบ้ริหารฯ และทีมงานผูดู้แลงานดา้นสายการบญัชีและการเงินเขา้ร่วมประชุม คือ 

 1. นางสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ุ         ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

              2. นางบุศรา  เกตุมณี                  ผูช่้วยรองผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบญัชี บริษทั ทีพไีอ โพลีน จาํกดั  

   (มหาชน)   ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ   

              3. นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์       รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  สายบญัชีและการเงิน  บริษทั  ทีพีไอ 

   โพลีน จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทัฯ   
              

คณะทาํงานเลขานุการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม คือ 

              1. นางสาววรีนุช  ขิมขาํ                เลขานุการบริษทั 

              2. นายนิติสิทธ์ิ  จงพิทกัษรั์ตน์         ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 

 ทีมงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ จาก บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  เขา้ร่วมประชุม คือ  

 1. นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   

 2. นายฉตัรศรณ์ ลิขิตพิพฒันะกุล 

 3. นายระววีฒัน์ วายเุวช 
 

ทีมงานท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ จากบริษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั เขา้ร่วม

ประชุมคือ  

1. นายวรีะ  คาํมี  

2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
               

 พิธีกรช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมทราบดงัน้ี 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 2. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัฯ กาํหนดวา่ เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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    - กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน บริษทัฯ ไดน้าํระบบบาร์โคต้มาใชใ้นการนบั

คะแนนเสียง   ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทาํเคร่ืองหมาย หรือ ×ในช่อง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแลว้จะมีเจา้หน้าท่ีไปรับบตัร

ลงคะแนนเพื่อนาํไปนบัคะแนนต่อไป 

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บ

มอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น 

โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน สําหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย

ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนโดยจะถือว่าผูไ้ม่ส่งบตัรลงคะแนนมีมติอนุมติัหรือเห็นด้วยตามท่ีประธานฯ 

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ และบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเรียงตามลาํดบัการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    ลาํดบัแรก เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีลงมติไม่เห็นดว้ย และ  

    ลาํดบัท่ีสอง เก็บจากผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

5. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนน แต่ไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือวา่

มีมติอนุมติัหรือเห็นดว้ยตามท่ีประธานฯ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเสนอ  

    อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีทาํเคร่ืองหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหน่ึงแลว้มีความประสงค์ท่ี

จะเปล่ียนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอ่ืน  กรุณาขีดฆ่าช่องท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนพร้อมลงช่ือ

กาํกบัการขีดฆ่าดว้ยและทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนใหม่ 

    กรณีบตัรเสียจะถือวา่ผูถื้อหุน้งดออกเสียง 

    หากเป็นการส่งบตัรลงคะแนนผดิวาระถือวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นดว้ยกบัการลงมติในวาระนั้น 

6. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

    6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมซ่ึงส่วนท่ีเหลือจะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย 

    6.2 ประธานฯ หรือผูท่ี้ประธานมอบหมายจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง

ทีละวาระเรียงตามลาํดบัวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนบัคะแนนเสียง 

ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลาํดบัถดัไป 

     นอกจากน้ีเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ ขอเชิญผูแ้ทนจากบริษทั สํานกังาน

กฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ

นบัคะแนนเสียงบริษทัละ 1 ท่าน 

 

 พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
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             ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน

วนัน้ี และไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 

 

             ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 
 

 นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2561  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561  โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งไปยงั

ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้วซ่ึงการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุม

ดงัต่อไปน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัการออก และการเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 25,000               

                 ลา้นบาท 

  วาระท่ี 3  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 

               จึงใคร่ขอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

4 กนัยายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  6,447,254,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 -   งดออกเสียง 2,040,000  เสียง  

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2561 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปี 2561 ซ่ึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรูปแบบแผน่

ซีดีรอม และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  และขอมอบหมายให้ นายภคัพล  เล่ียวไพ

รัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมทราบ 
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นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ ไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปี 2561 

ดงัน้ี 
 

ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค 

ในปี 2561 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 192,923 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 จากประมาณ 185,370 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2560 เน่ืองจากปริมาณความตอ้งการ

ใชไ้ฟฟ้าในประเทศเพิ่มข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

ในปี 2561 บริษทัไดผ้ลิตและขายไฟฟ้าจาํนวน 1,248 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง  เพิ่มข้ึน 472 ลา้น

กิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 60.83 จาก 776 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 

1. การขายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจาํนวน 967 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมงในปี 

2561 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 6.24 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เพิ่มข้ึน 392 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 68.28 จากจาํนวน 575 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมงในปี 2560 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 6.18 บาทต่อ

กิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

2.  การขายใหแ้ก่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 281 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 

2561 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 2.96 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง) เพิ่มข้ึน 80 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือ เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 39.54 จากจาํนวน 201 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง ในปี 2560 (คิดเป็นราคาขายเฉล่ีย 2.83 บาทต่อ

กิโลวตัต-์ชัว่โมง)  

ในปี 2562 บริษทัคาดวา่จะผลิตและขายไฟฟ้าใหแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(“กฟผ.”) และบริษทั ทีพไีอโพลีน จาํกดั (มหาชน) เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก 

1. โรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ กาํลงัการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวตัต ์(TG 4 & TG 6) ดาํเนินการผลิตใน

เชิงพาณิชยแ์ละจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ. เตม็ปี ในปี 2562 (เทียบกบัดาํเนินการ 9 เดือนเศษในปี 2561 

เน่ืองจากเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี  5 เมษายน 2561) 

2. โรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF กาํลงัการผลิตติดตั้ง 70 เมกะวตัต ์ (TG7)  (มีกาํลงัการผลิตท่ีไดรั้บ

อนุญาต 40 เมกะวตัต)์ ดาํเนินการผลิตในเชิงพาณิชยแ์ละจาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั 

(มหาชน) เตม็ปี ในปี 2562 (เทียบกบัดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ 4 เดือนเศษ ในปี 2561 เน่ืองจากเปิด

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2561)  

3. โรงไฟฟ้าถ่านหิน กาํลงัการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวตัต ์ (TG8) ไดด้าํเนินการผลิตในเชิงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2562 ท่ีผา่นมา โดยขายไฟฟ้าใหแ้ก่ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) 
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ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัไดติ้ดตั้งหมอ้ผลิตไอนํ้าแบบ Grate Boiler เพิ่มเติม 2 เคร่ือง เพื่อผลิต

ไอนํ้าเพิ่มเติมใหก้บัโรงไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะ(TG5 และ TG6) แลว้เสร็จ ซ่ึงไดส่้งผลใหบ้ริษทัสามารถเพิ่ม

อตัราการใชก้าํลงัการผลิตไฟฟ้า เพื่อขายใหแ้ก่ กฟผ. ไดสู้งข้ึน และสามารถท่ีจะใชเ้ช้ือเพลิงขยะท่ีมีการ

คดัแยกประเภทคุณภาพตํ่า เพื่อเป็นการลดตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการติดตั้งหมอ้ผลิตไอนํ้าแบบ Grate Boiler ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิง RDF 

เพิ่มเติมอีก 3 เคร่ือง ขนาดกาํลงัการผลิตเคร่ืองละ 75 ตนัต่อชัว่โมง เพื่อใชเ้ป็นหมอ้ผลิตไอนํ้าเสริม โดย

คาดวา่จะติดตั้งแลว้เสร็จประมาณช่วงปี 2563-2564 ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถใชก้าํลงัการผลิต

โรงไฟฟ้าไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  

ธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติ  

 ในปี 2561 ปริมาณการบริโภคนํ้ามนัเช้ือเพลิงของประเทศไทย มีจาํนวน 95 ลา้นลิตรต่อวนั 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 จากจาํนวน 94 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2560 โดยปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 

2561 มีจาํนวนประมาณ 6,088 ตนัต่อวนั  ลดลงร้อยละ 9.8 จากจาํนวน 6,748 ตนัต่อวนัในปี 2560 

 ทั้งน้ี บริษทัมีปริมาณการขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงในปี 2561 จาํนวน 14.4 ลา้นลิตร ลดลงร้อยละ 21.67 

จากจาํนวน 14.7 ลา้นลิตรในปี 2560 เน่ืองจากมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนจากผูป้ระกอบการรายใหญ่ (ปตท. 

และบางจาก) โดยเฉพาะในเขตจงัหวดัสระบุรี  ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2561 มีจาํนวน 

22.7 ลา้นกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 11.51 จากจาํนวน 25.7 ลา้นกิโลกรัม ในปี 2560 เน่ืองจากราคาก๊าซ

ธรรมชาติไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการภาคการขนส่งหนัมาใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง

แทนการใชก้๊าซธรรมชาติอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั 

 ในปี 2562 คาดวา่ปริมาณการบริโภคนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติจะปรับตวัเพิ่มข้ึน โดยบริษทัมีแผน

ส่งเสริมการขายในทุกสถานีบริการ ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลใหบ้ริษทัสามารถขายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซ

ธรรมชาติไดเ้พิ่มข้ึน และสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจาํปี 2561 
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วาระที ่3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561  ตามท่ี

ไดจ้ดัพิมพไ์วใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้และ

ไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ท่ีประชุม

ทราบ 

นายมนู  เลียวไพโรจน์ ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่  ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 5 คร้ัง ในการปฏิบติัหนา้ท่ีสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

 บริษทั (รวมถึงบริษทัในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงมีเอกสารประกอบการ

ปฏิบติังาน มีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัอยา่งเป็นระบบ อนัส่งผลให้สามารถป้องกนัความเสียหายอนั

อาจจะเกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของ

บริษทัถูกตอ้งเช่ือถือได้ และช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นของบริษทัและเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นด้วย 

นอกจากน้ีบริษทัดาํเนินงานโดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมี

จรรยาบรรณทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนกังานปฏิบติัตามนโยบายบริษทั โดย

คาํนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นบัตั้งแต่ผูถื้อหุ้น คู่คา้ 

คู่สัญญา ให้ความสําคญักบัการช่วยเหลือเก้ือกูลสังคม ดูแลใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ในส่วนของพนกังานมีการ

พฒันาส่งเสริมการเรียนรู้ในลกัษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อนัจะส่งผลให้บริษทัพฒันาไปอย่างย ัง่ยืนใน

ระยะยาว 

 2. การสอบทานเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ตลอดจนรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ผูล้งทุนทราบโดยให้ความสําคญักับความ

ถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูล และเปิดเผยภายในเวลาอนัรวดเร็วทนักาล 

 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั มีระบบป้องกนั

การใช้ขอ้มูลภายในในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์มีการกาํหนดขอ้ห้ามและบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัของ

พนักงานโดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กํากับดูแลให้ผูบ้ริหารของบริษัทจัดทํารายงานการถือครอง

หลกัทรัพยข์องบริษทัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย นอกจากน้ียงัให้ความสําคญักบัหนา้ท่ีตามกฎหมายใน

เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัทางงบการเงินและรายงานต่างๆให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได้

และทนักาล 
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4. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้สนอตวัเป็น

ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีจึงมีมติ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ

พิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอก

สิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์   เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 8829  แห่งบริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้ ง

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี มีจริยธรรม มีความ

มุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รเยีย่งมืออาชีพ  โดยบริษทัฯ มีการพฒันาระบบ

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ

ช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมและดูแลใส่ใจส่ิงแวดล้อม มีการจดัทาํรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

และเหมาะสม มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไม่ปรากฏขอ้บกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญั 
 

จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมรับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว 

 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 

 

 ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ และไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียว

ไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหน้างสาวกรุณา  เพิ่มศิริพนัธ์ ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดใหผู้ถื้อหุน้ทราบดงัน้ี 

 งบการเงินรวมของบริษทั ประจาํปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผู ้

ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
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    สรุปรายการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในปี 2561 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 

 2560 2561 ผลต่าง เพิม่ (ลด) 

สินทรัพยร์วม 27,567 31,542 3,975 

หน้ีสินรวม 3,353 6,493 3,140 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 24,214 25,049 835 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้(บาท) 2.88 2.98 0.10 

รายไดจ้ากการขายรวม 4,865 7,620 2,755 

รายไดร้วม 5,188 7,915 2,727 

กาํไรสาํหรับปี 2,591 3,699 1,108 

กาํไรต่อหุน้(บาท) 0.333 0.440 0.107 

 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  6,460,748,930  เสียง คิดเป็นร้อยละ100.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0  เสียง 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 

 

                ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายภคัพล  เล่ียวไพรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้าํเสนอต่อท่ีประชุม

วา่ บริษทัมีผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นกาํไรสุทธิจาํนวน 

3,699,597,524.43 บาท โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.

2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 และขอ้ 45 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของ
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ทุนจดทะเบียน และหา้มบริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมี

ยอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

             ดงันั้น บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรับปี 2561 ตามงบการเงิน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 (หา้) ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการน้ี

บริษทัจึงจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 184,979,876.22 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมายทั้งส้ิน 533,356,317.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  

             โดยบริษทัมีกาํไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2561 จาํนวน 3,699,597,524.43 บาท  โดยมีกาํไร

สะสมยกมาจาํนวน 884,770,950.48 บาท  และมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานในปี 

2560 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 จาํนวน 336,000,000 บาท  รวมถึงการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล

ประกอบการจนถึงไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 3 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 

และวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 จาํนวนรวม 2,520,000,000 บาท หกัสาํรองตามกฏหมายในปี 2561 จาํนวน 

184,979,876.22 บาท  และหกัรายการปรับปรุงทางบญัชีจาํนวน 8,707,722.22 บาท จึงทาํใหมี้กาํไรสะสม 

ณ ส้ินปี 2561 จาํนวน 1,534,680,876.47 บาท   

             นอกจากน้ีบริษทัฯ ใคร่ขอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 3,360,000,000 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 90.82 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผล

ประกอบการจนถึงส้ินสุดไตรมาส 3 ปี 2561 จาํนวน 3 คร้ัง รวมทั้งส้ินในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายอีก 0.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 

840,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาํไรจากผลประกอบการสาํหรับงวด 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 

2561 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ดงักล่าว เป็นการจ่ายจาก

กาํไร ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 

 1. เงินปันผล จาํนวน 0.02 บาท/หุน้ เป็นการจ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัรา

ร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได ้

 2. เงินปันผล จาํนวน 0.08 บาท/หุน้ เป็นการจ่ายจากกาํไรท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บเงินปันผลจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ ณ 

ท่ีจ่าย ดงันั้นผูรั้บเงินปันผลไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

 

 จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ตามรายละเอียด

ท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 -    เห็นดว้ย  6,471,792,933  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -  ไม่เห็นดว้ย   9,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0001  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0  เสียง 

 

วาระที ่ 6   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 

 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายมนู  เลียวไพโรจน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาํเสนอ

รายละเอียดการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2562 

นายมนู  เลียวไพโรจน์    ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการของบริษทัฯได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็น

สํานกังานสอบบญัชี และมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 ดงัน้ี 

                 1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ไดแ้ก่ 

   - นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

   - นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือ  

   - นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8829  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของ

บริษทัฯ 

    2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แลว้) เป็นจาํนวน

เงิน 2,300,000 บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 เป็นเงิน 2,200,000 บาท) เพิ่มข้ึนจากปี 2561  

จาํนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.55  ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่า

ล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ

ลงทุน เป็นตน้  
 

จึงใคร่ขอเสนอใหท่ี้ประชุมไดโ้ปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

7900 หรือ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 หรือนายณัฐพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ผูส้อบ
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บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทัเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯในปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจาํนวน 

2,300,000 บาท ทั้งน้ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการ

จดัทาํงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน เป็นตน้ ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

 -    เห็นดว้ย  6,471,777,863  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -   ไม่เห็นดว้ย  24,670  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0004  ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง  0  เสียง  

 

วาระที ่7 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

     ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาววีรนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงรายละเอียด

เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
 

                 นางสาววรีนุช  ขิมขาํ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2562 น้ี มีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ

จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

     1. นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการ  

     2. นายภากร  เล่ียวไพรัตน์   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

     3. นายมนู  เลียวไพโรจน์           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     4. นายอภิชยั  จนัทรเสน            กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

     5. นายวนัชยั  มโนสุทธิ             กรรมการอิสระ  

     โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดงักล่าวมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นรองประธานกรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

ตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง 

    ซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ ยกเวน้ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้พิจารณาจากคุณสมบติัของกรรมการท่ี

ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแลว้มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 

ท่านดงักล่าว มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ีโปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี

คุณสมบติัเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกบัในระหวา่งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยูเ่ดิมไดป้ฏิบติั

หน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯ ตลอดมา  ซ่ึงประวติั
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และผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุมแลว้  
 

  จึงใคร่ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีอาํนาจหน้าท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ 

เหมือนเดิมทุกประการ  

มีผูถื้อหุน้สนบัสนุนใหท้าํการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิม 

  

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหน่ึงและมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดงัน้ี 

     1. นางอรพิน  เล่ียวไพรัตน์  รองประธานกรรมการ  

     2. นายภากร  เล่ียวไพรัตน์           กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

     3. นายมนู  เลียวไพโรจน์               กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     4. นายอภิชยั  จนัทรเสน              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

     5. นายวนัชยั  มโนสุทธิ               กรรมการอิสระ  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 -   เห็นดว้ย   6,441,287,759   เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.5282   ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -  ไม่เห็นดว้ย  30,535,542   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4718 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 -       งดออกเสียง   0  เสียง  

 

วาระที ่8  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

                  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาววรีนุช  ขิมขาํ เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม 

                     นางสาววีรนุช  ขิมขาํ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือ

วนัท่ี 29 เมษายน 2559  ในวาระท่ี 2.6 ไดมี้มติอนุมติัหลกัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั  โดย

มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ โดย

ถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษทั

มหาชนจาํกดั ในตลาดหลกัทรัพยถื์อปฏิบติั  โดยเปรียบเทียบและอา้งอิงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั

และขนาดใกลเ้คียงและคาํนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษทัฯ เป็นสําคญั ทั้งน้ี เพื่อเป็นการตอบ

แทนผลการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อความสําเร็จในการประกอบกิจการของบริษทัฯ โดยให้มีผล
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ตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นตน้ไป จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน

นั้น  

เพื่อเป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงส่งเสริมใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ ควรรายงานค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบเป็นประจาํทุกปี   บริษทัฯ จึงใคร่ขอเรียนใหท่ี้

ประชุมรับทราบวา่ สาํหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 14 ท่าน ท่ีไดรั้บในปี พ.ศ. 2561  

ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน, เงินโบนสั และค่าเบ้ียประชุม รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 15,904,000 บาท 

คิดเป็นอตัราประมาณร้อยละ0.20 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ (รายไดร้วมบริษทัฯ ปี 2561 มีจาํนวน 

7,915,304,227.69 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปีซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ

เชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

 

มติทีป่ระชุม: ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 

 ------ไม่มี------- 

 

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้  ดังนี ้

 

1. นายวชิา  โชคพงษพ์นัธ์  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตวัเองถามวา่ บริษทัฯ ขายไฟฟ้าให้ บมจ.โพลีนฯ ราคาเท่าไหร่  

ขายใหอี้แกตในราคาเท่าไหร่ 

ประธานมอบหมายให้นายภัคพลเป็นผู้ตอบ: นายภคัพลตอบวา่   บริษทัขายให้กบั Egat ในราคาค่าไฟฐานบวก

กบัเงินเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าซ่ึงผลิตจากไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน (Adder) จาํนวน  3.50 บาท  เน่ืองจากบริษทัฯ

ใช้เช้ือเพลิงจากขยะ  ส่วนท่ีขายให้ ทีพีไอโพลีน นั้นบริษทัฯขายให้ในราคาเดียวกบัท่ี ทีพีไอ โพลีน ซ้ือจาก 

กฟภ. ดงันั้น ราคาท่ีขายใหโ้พลีน จึงเป็นราคาตลาด 

 นายวชิาถามเพิ่มวา่ บริษทัฯ ได ้Adder ก่ีปี   

นายประเสริฐ  อิทธิเมฆินทร์  ตอบเสริมว่า บริษทัฯได ้Adder  เป็นเวลา 7 ปี  แต่ละโรงไฟฟ้าจะหมดโควตา้ 

Adder ไม่เท่ากนั  เพราะ COD ไม่พร้อมกนั 
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2. นายสมคิด วงศภ์ากร  ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย มาดว้ยตวัเอง  ถามวา่  ในอนาคตบริษทัฯมีแผนการดาํเนินงาน

อยา่งไร  จะมีการขยายไปท่ีต่างประเทศบา้งหรือไม่   

ประธานมอบหมายให้นายภัคพลเป็นผู้ตอบ: นายภคัพล ตอบวา่  บริษทัฯมีการเขา้ประมูลโรงไฟฟ้าของ กทม.  

2  แห่ง ท่ีหนองแขม และอ่อนนุช  ซ่ึงยงัไม่ประกาศผล   นอกจากน้ียงัมีนโยบายจากทางรัฐบาลใหม่  คือจะเพิ่ม

กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากขยะจาก 500 เมกกะวตัต ์(pdp  2015) เป็น 900 เมกกะวตัต ์(pdp 2018)  ซ่ึงการเพิ่มข้ึน 

400 เมกกะวตัต ์น้ี  เทศบาลของแต่ละทอ้งท่ีก็คงจะเปิด tor ข้ึนมาเร่ือยๆ ซ่ึงบริษทัฯของเราเป็นผูน้าํของธุรกิจ

พลงังานก็คงจะเขา้ไปประมูล  แต่ก็ตอ้งดูเง่ือนไขในการประมูลดว้ยวา่ถา้มีความเส่ียง  หรือไม่เหมาะสม บริษทั

ฯก็อาจจะไม่เขา้ไปประมูล  ใน 400 เมกกะวตัต ์น้ีก็น่าจะมีโครงการท่ีบริษทัฯไดเ้ขา้ไปประมูลดว้ย  

3. นายฤทธิชยั  หยกิเจริญพร  ผูถื้อหุน้ มาดว้ยตนเอง  ถามดงัน้ี 

คาํถามท่ี 1  ในระยะยาว ถา้หมดส่วนของ Adder  แลว้บริษทัฯ จะเหลือกาํไรเท่าไหร่ 

คาํถามท่ี 2  วธีิการประมูลท่ีรัฐบาลกาํหนดนั้นแข่งกนัดว้ยอะไร  ดว้ยการเสนอราคาท่ีตํ่ากวา่หรือไม่  

คาํถามท่ี 3  หากรัฐบาลให้มีโรงไฟฟ้าขยะมากข้ึน การหา RDF จะหายากข้ึนหรือเปล่า  วตัถุดิบท่ีเป็นขยะจะ

เพียงพอหรือไม่ 

ประธานมอบหมายให้นายภัคพลเป็นผู้ตอบ: นายภคัพล ตอบดงัน้ี 

- เร่ือง adder  มีผลต่อกาํไรของบริษทัฯแน่นอน แต่ถา้บริษทัฯหมด  Adder  บริษทัฯ สามารถเลือกไดว้่าจะใช ้

RDF หรือไม่ใชก้็ได ้  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีกาํลงัการกาํจดัขยะอยู ่ท่ี 6,000-10,000 ตนัต่อวนั ถา้เลิกใช ้RDF เช่ือ

วา่ทางผูเ้ก่ียวขอ้งคงไม่ตอ้งการใหส่ิ้งนั้นเกิดข้ึน คิดวา่อาจจะมีผลประโยชน์รูปแบบอ่ืนออกมาซ่ึงอาจจะไม่ไดดี้

เท่า Adder  อีกประการคือตอนน้ีบริษทัฯรับกาํจดัขยะฟรีเพราะบริษทัฯยงัได ้Adder  ถา้หมด Adder ก็เป็นไปได้

ท่ีบริษทัฯ จะคิดค่ากาํจดัขยะ     

- เร่ือง RDF ตอนน้ีหายากหรือไม่  ตอบวา่ตอนน้ี บริษทัฯ มีโมเดลธุรกิจแบบใหม่ คือบริษทัฯจะไปตั้งเคร่ืองคดั

แยกเบ้ืองตน้ ในบ่อขยะ ท่ีมีศกัยภาพ  โดยทาํสัญญากบับ่อขยะว่าขยะท่ีเขา้และออกมาจากเคร่ืองน้ีจะตอ้งส่ง

ใหก้บัโรงงานของบริษทัฯเท่านั้น  

- เร่ืองวิธีการประมูล  ในส่วนของวิธีการประมูลนั้น ใช้เกณฑ์ในเร่ืองคุณสมบติัของผูป้ระมูลมาเป็นตวัวดั

คะแนน เช่นถ้าบริษทัฯท่ีเขา้มาไม่มีประสบการณ์จะได้ 0 คะแนน แต่ถ้ามีประสบการณ์ 1-5 ปี ก็จะได้  1 

คะแนน ดงัน้ีเป็นตน้ นอกจากน้ีมีคะแนนในส่วนของเทคโนโลยี  เงินทุน ความสามารถดา้นต่างๆ จะให้เป็น

เกณฑป์ระมาณ 90 คะแนน ส่วน 10 คะแนนสุดทา้ยจึงจะเป็นเร่ืองราคา   ดงันั้นผูท่ี้ชนะการประมูล อาจจะไม่ใช่

ผูท่ี้เสนอราคาตํ่าสุดก็เป็นได ้
 

 นายฤทธิชยั  หยกิเจริญพร  ถามต่อวา่บริษทัฯ มีวธีิการในการจดัการตน้ทุนอยา่งไรให้ในอนาคต บริษทั

สามารถแข่งขนัในการประมูลได ้และใหค้วามสบายใจผูถื้อหุน้ วา่เม่ือหมด adder แลว้ บริษทัฯจะยงัมีกาํไรอยู ่

ประธานเป็นผู้ตอบคําถาม  :   การทาํไฟฟ้าจากขยะไม่ใช่เร่ืองง่าย ท่ีสิงคโปร์ใชแ้ก๊สธรรมชาติในการเผาขยะ 

แล้วไดไ้ฟฟ้าเป็นผลพลอยได ้ของเราใช้เช้ือเพลิงเผาขยะแล้วได้ไฟฟ้า คิดว่าเทคโนโลยีท่ีบริษทัฯมีอยู่ เป็น

เทคโนโลยท่ีีดีท่ีสุด  มีโรงไฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด  
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 นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ถามเร่ือง ขยะอุตสาหกรรมท่ีมาจากต่างประเทศวา่บริษทัฯกาํจดัไดห้รือไม่ 

ประธานเป็นผู้ตอบคําถาม  : อนัท่ีจริงด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนัของบริษทัฯสามารถกาํจดัได้  แต่ติดขดัท่ี

ขอ้กาํหนดของกฎหมายว่าให้กาํจดัขยะเหล่านั้นด้วยการฝังกลบ  อนัท่ีจริงปัญหาเร่ืองขยะอย่างเช่นพลาสติก

สามารถจดัการได ้อยูท่ี่วนิยัในการทิ้ง และคดัแยกขยะ 
 

4. นายสิทธิโชค บุญวนิชย ์ ถามวา่ โรงไฟฟ้าน้ีไดเ้ปรียบกวา่โซลาร์ฟาร์มหรือไม่ 

ประธานเป็นผู้ตอบคําถาม  : ปัจจุบนัการไฟฟ้ารับซ้ือไฟจากโซลาร์ฟาร์มท่ีราคาตํ่ามาก โดยไม่มี Adder  คิดวา่

โซล่าร์ฟาร์มเหมาะกบัทะเลทรายท่ีมีแดดตลอดเวลา  ส่วนในเมืองไทยไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าจะผลิตไฟแค่ไม่

เกิน 6 ชัว่โมง  ถา้มีฝนตก ก็จะผลิตไฟไม่ได ้ เห็นวา่โซล่าร์ฟาร์มไม่เหมาะกบัการทาํธุรกิจ 
 

5. นายกาํพล อศัวศิริลาศ ผูรั้บมอบฉนัทะ  ถามวา่ เร่ืองใบอนุญาตของพลงังานขยะ 200 เมกกะวตัตท่ี์เปิด

ประมูลไปแลว้แต่ไม่ได ้COD อยากทราบความคืบหนา้วา่ทางรัฐบาลจะเปิดประมูลใหม่หรือจะจดัการ

อย่างไร  และ ในส่วนของ RDF ปัจจุบนัมีค่าความร้อนเท่าไหร่ และจะทาํให้ค่าวามร้อนสูงข้ึนอีกได้

หรือไม่ 

ประธานมอบหมายให้นายภัคพลเป็นผู้ตอบ: นายภคัพล ตอบวา่ ใบอนุญาตตามท่ีถามท่ีไดรั้บกนัไปส่วนใหญ่

ขอไปเพื่อขายต่อ  จึงมีความเป็นไปไดสู้งวา่รัฐบาลอาจจะมีการยึดคืน  ส่วน RDF ท่ีบริษทัฯผลิตไดมี้หลายเกรด  

ซ่ึงจะใหค้่าความร้อนต่างกนั จะอยูท่ี่ประมาณ 2,500-4,000 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม ซ่ึงบริษทัฯ ก็พยายามเพิ่มค่า

ความร้อนต่อ 1 หน่วย ข้ึนไปเร่ือยๆ เพื่อท่ีจะไดใ้ช ้RDF ใหน้อ้ยลงต่อหน่วยไฟฟ้า 
  

     เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีไดส้ละ

เวลามาร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีและขอปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา  17.45  นาฬิกา 

 

 

    ลงช่ือ        ประชยั  เล่ียวไพรัตน์                  ประธานท่ีประชุม 

                                                          (นายประชยั  เล่ียวไพรัตน์)  
 

    ลงช่ือ               วรีนุช  ขิมขาํ                         เลขานุการบริษทั 

                                                           (นางสาววรีนุช  ขิมขาํ) 
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